

Số: /BC-SVHTTDL

Lai Châu, ngày 21 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Kết quả tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp về đề tài dân tộc thiểu số
tỉnh Lai Châu năm 2024

Căn cứ Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28/4/2024 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 1119/KH-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024;

Thực hiện Kế hoạch số 1294/KH-SVHTTDL ngày 22/7/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Dự án số 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 1332/KH-SVHTTDL ngày 29/7/2024 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc Thực hiện Dự án số 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp về đề tài dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu năm 2024, như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 1901/KH-SVHTTDL ngày ngày 11/10/2024 về việc tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp về đề tài các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu và triển lãm ảnh đẹp các dân tộc thiểu số tại các sự kiện văn

hoá, thể thao, du lịch trong và ngoài tỉnh năm 2024; ban hành kèm theo Thẻ lệ và Mẫu phiếu đăng ký tham gia cuộc thi để triển khai thực hiện.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn và các đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung của Cuộc thi đảm bảo đúng yêu cầu đặt ra.

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Công tác tuyên truyền

Căn cứ kế hoạch và Thẻ lệ Cuộc thi đã ban hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tập trung triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu nhằm thu hút những người yêu thích nhiếp ảnh, các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh tham gia sáng tác, giới thiệu quảng bá các tác phẩm mới của mình về đề tài dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu.

2. Công tác chuẩn bị

Để đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng và minh bạch trong việc chấm điểm, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, đảm bảo chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, đáp ứng được mục đích và yêu cầu của Cuộc thi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất thành phần tham gia Ban Giám khảo và gửi văn bản, thư mời tham gia Ban Giám khảo Cuộc thi ảnh đẹp về đề tài các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu năm 2024.

Ngày 04/12/2024 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 469/QĐ-SVHTTDL về việc thành lập Ban Giám Khảo, Tổ thư ký Cuộc thi ảnh đẹp về đề tài các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu năm 2024.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác trao giải thưởng đảm bảo các nội dung theo Kế hoạch và Thẻ lệ cuộc thi đã ban hành.

3. Kết quả tổ chức cuộc thi

Cuộc thi ảnh đẹp về đề tài các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu năm 2024 được phát động từ ngày 11/10/2024 đến hết tháng 15/11/2024. Sau thời gian triển khai, tổng hợp các tác phẩm dự thi, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã nhận được 39 bộ ảnh, 304 ảnh đơn của 25 tác giả trong và ngoài tỉnh. Tất cả các tác phẩm hợp lệ đã được mã hóa, chuyển cho Ban Giám khảo tổ chức chấm chọn.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, công bằng và khách quan, Ban Giám Khảo đã thẩm định, đánh giá, chấm điểm và lựa chọn được các tác phẩm đạt giải.

Căn cứ Thể lệ cuộc thi và Biên bản Hội Ban giám khảo Cuộc thi ảnh đẹp về đề tài các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu năm 2024, ngày 30/12/2024 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã ban hành Thông báo số 2503/TB-SVHTTDL thông báo danh sách tác giả, tác phẩm đạt giải Cuộc thi ảnh đẹp về đề tài các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu năm 2024, đồng thời ban hành Quyết định số 498/QĐ-SVHTTDL ngày 31/12/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu về việc trao giải thưởng Cuộc thi ảnh đẹp về đề tài dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu năm 2024.

Ngày 20/01/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công buổi Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh đẹp về đề tài dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu năm 2024, đảm bảo trang trọng, chu đáo. Tại buổi Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao giấy chứng nhận và thưởng bằng tiền mặt cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi ảnh đẹp về đề tài các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu năm 2024. Tổng kinh phí chi giải thưởng là: 108.000.000 đồng cho: 11 bộ ảnh bộ, 24 ảnh đơn của 13 tác giả, trong đó: ảnh bộ: 01 giải nhất, 02 giải nhì; 03 giải ba; 05 giải khuyến khích; ảnh đơn: 01 giải nhất, 03 giải nhì, 10 giải ba, 10 giải khuyến khích (chuyên đề).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

- Cuộc thi được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị; công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện khoa học, chặt chẽ; có sự quan tâm, phối hợp tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị; sự quan tâm, tham gia Cuộc thi của nhiều tác giả trên địa bàn tỉnh.

- Công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc thi đảm bảo quy trình, quy định, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng và thống nhất cao; có chất lượng, hiệu quả đúng theo kế hoạch đề ra; không có vướng mắc, bất cập phát sinh.

- Cuộc thi đã tìm kiếm được những hình ảnh đẹp về vùng đất, con người, nét văn hoá đặc sắc phong phú, độc đáo của cộng đồng các dân tộc thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lai Châu; qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc. Cuộc thi là một sân chơi cho những người yêu thích nhiếp ảnh, các nghệ sĩ nhiếp ảnh tham gia sáng tác, giới thiệu quảng bá các tác phẩm mới của mình về đề tài dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu, nhằm tôn vinh nét đẹp, các giá trị văn hoá truyền

thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh cũng như tôn vinh các tác giả đã dành tâm huyết, tài năng, trí tuệ trong lĩnh vực Nhiếp ảnh có tác phẩm mới, có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật.

2. Khó khăn, hạn chế

Thời gian phát động Cuộc thi chưa nhiều, một số tác giả chưa có thời gian để kịp thời nắm bắt thông tin và nghiên cứu, tìm hiểu về đặc điểm văn hóa, kinh tế, xã hội của tỉnh Lai Châu để có nhiều ý tưởng sáng tạo, nội dung khai thác... Một số tác giả chưa nghiên cứu kỹ thể lệ của Cuộc thi nên vẫn còn tác phẩm đẹp, có giá trị nghệ thuật nhưng vi phạm quy định không được xét, chọn.

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt các Cuộc thi có nội dung, chủ đề tương tự trong những năm tiếp theo.

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm, tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền, giới thiệu về thành công của cuộc thi.

Trên đây là Báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp về đề tài dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh;
- Trang thông tin điện tử Sở VH&TTDL;
- Phòng VH&TT các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, QLVH&GD.

Q. GIÁM ĐỐC

Trần Mạnh Hùng